



# Tại sao tôi nói có với nghề giáo viên thay vì nghề kỹ sư

Tác giả: Ameya Nagarkar

Bất cứ khi nào tôi dạy một công thức hoặc lý thuyết mới, luôn có một học sinh hỏi: “Nhưng thưa thầy Nagarkar, điều này áp dụng như thế nào trong thế giới thực ạ?”

Đó là một trong những câu hỏi tôi yêu thích vì tôi có rất nhiều câu trả lời: sẽ không có máy bay nếu không có các định luật chuyển động của Newton, không có hệ thống điều khiển hành trình trong xe hơi nếu không có phương trình phân tích nhân tử, và không có nhà khoa học hay nhà toán học nào nếu không có những giáo viên đi trước họ.

Tôi luôn cảm thấy ngạc nhiên về cách một phương trình nhỏ bé có thể dẫn đến tất cả những khám phá đáng kinh ngạc này. Nó giống như việc đánh đổ được một quân domino có thể dẫn đến một loạt các ý tưởng lớn và thú vị. Đó cũng là lý do tại sao tôi thích nghề giáo viên.

Mỗi ngày tôi đều có cơ hội dẫn dắt học sinh hướng tới tương lai của các em. Mỗi việc nhỏ tôi làm đều có ảnh hưởng thực tế và cụ thể đến cuộc đời của các em học sinh.

Nếu bạn nói với phiên bản trẻ hơn của tôi rằng tôi sẽ trở thành giáo viên, tôi sẽ không bao giờ tin bạn. Tôi đã định sẽ theo bước người thân và trở thành một kỹ sư. Nhưng đâu đó trong quá trình học đại học, tôi nhận ra mình bị thu hút bởi việc giúp đỡ mọi người theo những cách khác.

Tôi tình nguyện tham gia các hoạt động lãnh đạo và dạy kèm. Tôi đã dùng một con đường khác để đến với nghề giáo viên, con đường mà đã mang lại cho tôi cơ hội hoàn thành bằng Thạc sĩ Giảng dạy khi làm việc trong ngành này.

Sau hơn tám năm làm giáo viên trung học, tôi có thể nói công việc này đã mang lại nhiều đổi mới, tác động và tiến bộ hơn tôi từng mong đợi. Mỗi lớp học là duy nhất, mỗi nhóm học sinh là duy nhất, và



mỗi ngày với các em là một vấn đề thú vị cần giải quyết. Tôi thực sự mong muốn được chia sẻ những tiếng cười, phép suy luận logic và những khoảnh khắc khiến ai đó kinh ngạc “aha”.

Tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy thiên hướng cho nghề giáo viên. Trong khi tôi vẫn đang tìm hiểu về tất cả những gì mình yêu thích, giờ đây tôi có đặc quyền chia sẻ niềm đam mê đó với người khác.

Cũng giống như các kỹ sư để lại những công trình trường tồn trước thử thách của thời gian, tôi đang để lại nền tảng kiến thức mà học sinh có thể dùng để xây dựng tương lai của mình. Trong cả hai vai trò này, tầm ảnh hưởng của chúng tôi không chỉ được đo bằng con số mà còn ở những con người mà chúng tôi tác động và những cuộc đời mà chúng tôi đã giúp định hình.

Nếu bạn đam mê một môn học nào đó và muốn chia sẻ nó với cả thế giới, bạn nên cân nhắc nghề giáo viên. Nếu bạn có điểm gì giống tôi, bạn có thể thấy nghề này còn nhiều điều thú vị hơn những gì bạn tưởng.

*Hãy đọc thêm những câu chuyện đầy cảm hứng về giáo viên và tác động của họ tại [www.bethatteacher.gov.au/vietnamese](http://www.bethatteacher.gov.au/vietnamese)*